

Ang Panloloko sa Pagsusuri ng Genetic ay Nagwawalis sa Bansa

Ang mga kinatawan ng kumpanya ng genetic testing sa buong bansa ay nag-aalok ng "libre" na mga genetic na pagsusuri sa mga benepisyaryo ng Medicare. Ang mga pagsusuring ito ay maaari ding tawagin bilang mga pagsusuri sa DNA, pagsusuri sa kanser, at namamana na pagsusuri, upang pangalanan ang ilan. Ang mga kinatawan ay pumunta sa mga senior center, senior housing, health fairs, at maging sa mga parking lot para kumbinsihin ang mga tao na hayaan silang kumuha ng cheek swab para sa pagsusuri. Nag-a-advertise sila sa TV at online. Nangangako sila na ang mga resulta ay makakatulong sa mga tatanggap na maiwasan ang mga sakit o makahanap ng mga tamang gamot. Ang hinihiling lang nila bilang kapalit ay ang numero ng Medicare ng tao.

Bagama't ito ay hindi nakakapinsala, sa katotohanan ito ay mapanganib. Ang mga kumpanyang ito ay maaaring magnakaw ng medikal na pagkakakilanlan ng mga tao at maling singilin ang Medicare, na maubos ang sistema ng mga kinakailangang pondo. Ang mga pagsusulit na iniutos sa ilalim ng mga sitwasyong ito ay medikal na hindi kailangan at maaaring humantong sa pagkalito tungkol sa kondisyon ng kalusugan ng isang tao.

Dahil may pagkalito tungkol sa saklaw ng Medicare para sa mga genetic na pagsusuri para sa kanser at iba pang mga kondisyon, naglabas ang Office of Inspector General (OIG) ng [alerto sa pandaraya](#) sa paksa. Pinapayuhan nito ang publiko na maghinala sa sinumang nag-aalok ng "libreng" genetic na pagsusuri at pagkatapos ay humiling ng kanilang numero ng Medicare.

Ang alerto sa pandaraya ng OIG ay nagsasaad din na ang isang manggagamot na kilala at pinagkakatiwalaan ng isang tao ay dapat aprubahan ang anumang mga kahilingan para sa genetic na pagsusuri. Sa katunayan, ang mga pederal na regulasyon ay nagsasaad na ang mga diagnostic na pagsusuri ay dapat iutos ng manggagamot na gumagamot sa benepisyaryo - sa madaling salita, ang sariling doktor ng tao. Ang isang doktor na hindi pa nakilala o nasuri ang isang pasyente, na kadalasang kinukuha ng isang genetic testing company, ay hindi dapat pumirma sa anumang mga pagsusuri. Iyan ay isang red flag.

Inirerekomenda ng SMP na ang mga benepisyaryo ay dapat:

- Tumangging ibigay ang kanilang personal na impormasyon o tumanggap ng mga serbisyo sa pagsusuri, kabilang ang pamunas sa pisngi, mula sa isang tao sa isang kaganapan sa komunidad, isang lokal na fair, isang farmer's market, isang parking lot, at/o anumang iba pa malaking kaganapan.
- Pumunta sa sarili nilang doktor para tasahin ang kanilang kondisyon, hindi isang doktor sa teleponong hindi pa nila nakilala mula sa kumpanyang hindi nila alam.
- Palaging basahin ang kanilang Medicare Summary Notice (MSN) o Explanation of Benefits (EOB). Ang mga salitang "pagsusuri ng gene" o "molecular pathology" bilang mga code ng serbisyo ay maaaring magpahiwatig ng kaduda-dudang genetic testing.

- Tumanggi sa paghahatid ng anumang genetic testing kit na hindi iniutos ng kanilang manggagamot.
- Maghinala sa sinumang nag-aalok ng libreng genetic testing at pagkatapos ay humiling ng kanilang Medicare number. Kung ang kanilang personal na impormasyon ay nakompromiso, maaari itong magamit sa iba pang mga pamamaraan ng pandaraya.
- Makipag-ugnayan sa kanilang lokal na SMP para sa tulong. Ang mga SMP ay nagbibigay kapangyarihan at tumutulong sa mga benepisyaryo ng Medicare, kanilang mga pamilya, at mga tagapag-alaga upang maiwasan, tuklasin, at iulat ang panloloko, mga pagkakamali, at pang-aabuso sa pangangalagang pangkalusugan.

Ang Senior Medicare Patrol (SMP) ay handang magbigay sa iyo ng impormasyong kailangan mo upang PROTEKSIHAN ang iyong sarili mula sa pandaraya, pagkakamali, at pang-aabuso ng Medicare; I-DETEK ang potensyal na panloloko, mga pagkakamali, at pang-aabuso; at I-ULAT ang iyong mga alalahanin. Tumutulong ang mga SMP na turuan at bigyan ng kapangyarihan ang mga benepisyaryo ng Medicare sa paglaban sa pandaraya sa pangangalagang pangkalusugan. Matutulungan ka ng iyong SMP sa iyong mga tanong, alalahanin, o reklamo tungkol sa posibleng mga isyu sa pandaraya at pang-aabuso. Nagbibigay din ito ng impormasyon at mga presentasyong pang-edukasyon. Upang mahanap ang iyong lokal na Senior Medicare Patrol, tumawag sa 1-877-808-2468 o bisitahin ang <http://www.smpresource.org/>

◆ www.smpresource.org ◆ info@smpresource.org ◆ 1-877-808-2468